



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีกำหนดแนวทางปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภา		

นายมน อีซัง ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐสภา โดยประธานรัฐสภากำหนดให้มีการปรับปรุงและปฏิรูปบทบาทหน้าที่การบริหารราชการของหน่วยงานภายใต้สังกัดรัฐสภาให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐสภา และการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการปฏิรูปการบริหารราชการทั้งระบบ โดยเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการสภา เพื่อพิจารณาถ้อยแถลงในลำดับต่อไป

ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ กล่าวว่า การปฏิรูปกระบวนการทำงานของรัฐสภาไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทุกคนจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญและใช้ความพยายามร่วมกันจึงจะประสบผลสำเร็จได้ เพราะกระบวนการดังกล่าว จะส่งผลทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนตามมา ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาทุกคนของรัฐสภาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันผลักดันการปฏิรูปการทำงานในครั้งนี้ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาในการปฏิรูปการทำงานฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวน ๖ คน ได้รับการเสนอรายชื่อจากประธานรัฐสภา และกรรมการจำนวน ๓ คน ได้รับการเสนอรายชื่อจากตัวแทนพรรคการเมือง รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ คน ซึ่งจะมีการพิจารณาและนำเสนอแนวทางเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปการทำงานของบุคลากรของรัฐสภาให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๓ เดือน รวมทั้งแนวทางการยกระดับองค์ความรู้ ความสามารถของบุคลากร การบริหารงาน และการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส รวมถึงแผนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว:	http://review.assembly.go.kr/errorIndex.html
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ
ผู้ทาน	นายชูชาติ พุฒเพ็ญ	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ